

Phụ lục
TIẾP THU Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC
TỜ TRÌNH, BÁO CÁO, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO UBND HUYỆN TRÌNH HĐND HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện)

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
I	Ý KIẾN CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI	
1	<p>Báo cáo thẩm tra số 156/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023</p> <p>- Thực hiện giao vốn khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao;</p> <p>- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các nguồn vốn mà huyện không thể thực hiện được do không thuộc đối tượng áp dụng, đối tượng áp dụng trùng lặp từ nhiều chương trình, ...</p> <p>- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định của pháp luật có liên quan.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.</p>
2	<p>Báo cáo thẩm tra số 154/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, của UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024</p>	

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>1. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian đến một số chỉ tiêu sau: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong độ tuổi lao động UTH 8,3% đạt 87,37%KH (NQ đảng bộ huyện đến 2025: 13,1%); Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện UTH 8,1% đạt 98,78%KH;</p> <p>2. Tham gia về nội dung báo cáo: Tổng chi NSĐP ước thực hiện đến 31/12/2023 là 442,007 tỷ đồng đạt 100% nhiệm vụ chi là chưa phù hợp, do tổng nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG năm 2023 là 39.108 triệu đồng ước thực hiện đến 31/01/2024 giải ngân 24.881 triệu đồng, đạt 62,47% kế hoạch, số kinh phí còn lại là 14.227 triệu đồng đề xuất điều chỉnh giảm. Việc giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình MTQG còn chậm thành chưa đạt kế hoạch giao. Thống nhất tên gọi sản phẩm OCOP tại các báo cáo theo phân cấp. Số trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023 là 8 trường (<i>do trường Trung học cơ sở xã Tân Lập chưa đạt chuẩn</i>).</p> <p>3. Về dự thảo nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024: Trong thời gian kỳ họp HĐND huyện chưa thông qua, một số chỉ tiêu do HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cho huyện có thay đổi so với dự thảo Nghị quyết thì UBND huyện kịp thời báo cáo bổ sung để HĐND huyện xem xét, quyết định.</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
3	Báo cáo thẩm tra số 157/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024	

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo bổ sung phần ngân sách huyện bố trí đối ứng và tiến độ giải ngân cụ thể từng nguồn vốn. - Thực hiện giao vốn khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao; - Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các nguồn vốn mà huyện không thể thực hiện được do không thuộc hoặc không có đối tượng áp dụng, ... - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định của pháp luật có liên quan. 	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
4	<p>Báo cáo thẩm tra số 158/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện giao vốn khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao; - Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các nguồn vốn mà huyện không thể thực hiện được do không thuộc đối tượng áp dụng, đối tượng áp dụng trùng lặp từ nhiều chương trình, ... - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định của pháp luật. 	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
5	Báo cáo thẩm tra số 170/BC-BKTXH ngày 07/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn bổ sung thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023	
	<p>- Sau khi được HĐND huyện thống nhất thông qua Nghị quyết; đề nghị UBND huyện thực hiện giao vốn khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao;</p> <p>- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định của pháp luật có liên quan.</p> <p>- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định.</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
6	Báo cáo thẩm tra số 162/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum	
	<p>1. Báo cáo rõ nguyên nhân số công trình, dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nhưng chưa thực hiện; cơ sở pháp lý số công trình, dự án đề nghị hủy bỏ không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024.</p> <p>2. Đề nghị UBND huyện làm rõ nội dung sau:</p> <p>- Cơ quan trình chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp lý của hồ sơ, tài liệu, số liệu, điều kiện, nguyên tắc, trình tự điều chỉnh quy hoạch và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch nêu trên. Đồng</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>thời, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.</p> <p>- UBND huyện cần có giải pháp đề nghị chủ đầu tư thực hiện qui trình chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án công trình thủy điện Đăk Nghé (1,4 ha) trước khi thực hiện dự án theo quy định.</p> <p>- Ngoài những giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã nêu; Ban KT-XH đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan làm tốt công tác rà soát, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất, kịp thời đề xuất điều chỉnh những bất hợp lý trong kế hoạch với thực tế thực hiện; thường xuyên đánh giá kết quả sử dụng đất và ngăn chặn kịp thời các trường hợp sử dụng đất không phù hợp kế hoạch đã được duyệt. Mặt khác, đề nghị UBND huyện vào tháng 10 hàng năm đề nghị HĐND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất để kịp thời trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm (<i>do kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện họp sau HĐND tỉnh</i>).</p> <p>3. Đề nghị UBND huyện rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định.</p>	
7	<p>Báo cáo thẩm tra số 163/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về điều chỉnh tên dự án, diện tích, mục đích sử dụng đất của dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy</p> <p>- Để đáp ứng nhu cầu mở rộng diện tích các đơn vị</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; UBND

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>trường học trên địa bàn huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bổ sung, điều chỉnh vị trí, mục đích sử dụng đất giáo dục vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.</p> <p>- Cơ quan trình chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp lý của hồ sơ, tài liệu, số liệu, điều kiện, nguyên tắc, trình tự điều chỉnh quy hoạch và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch nêu trên. Đồng thời, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.</p>	<p>huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.</p>
8	<p>Báo cáo thẩm tra số 168/BC-BKTXH ngày 07/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tạm dừng triển khai thực hiện chủ trương đầu tư Dự án khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Thương mại - Giáo dục và dân cư phía tây thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy</p> <p>- UBND huyện sẽ báo cáo Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư khi đảm bảo về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án theo quy định.</p> <p>- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.</p>
9	<p>Báo cáo thẩm tra số 169/BC-BKTXH ngày 07/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc điều chỉnh định mức chi thường xuyên năm 2023</p> <p>- Đề nghị UBND huyện quyết định hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ và thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (<i>số lượng, mức hợp đồng đối với từng loại công việc, từng cơ quan đơn vị cụ thể</i>).</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.</p>

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền theo quy định.	
10	<p>Báo cáo thẩm tra số 160/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024</p> <p><i>* Về dự toán thu ngân sách địa bàn:</i> UBND huyện dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 83.900 triệu đồng tăng 7.590 triệu đồng so với dự toán 2023; Thu điều tiết ngân sách huyện hưởng: 64.761 triệu đồng tăng 7.149 triệu đồng so với dự toán 2023. Để đảm bảo tính chủ động, an toàn trong điều hành ngân sách thì ngoài các giải pháp của UBND huyện đã đề ra, Ban KT-XH cho rằng tiếp tục rà soát các khoản thu đảm bảo không bỏ sót nguồn thu và tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh, tích cực khai thác các nguồn thu mới; đơn đốc, tạo điều kiện để các chủ đầu tư, các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn theo đúng tiến độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành kế hoạch đề ra. Phần đầu vượt dự toán thu nhằm xử lý các nhiệm vụ cần chi của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được bố trí dự toán đầu năm.</p> <p><i>* Về dự toán chi ngân sách:</i> Trong điều kiện khó khăn chung của ngân sách địa phương, dự toán chi cân đối ngân sách còn nhiều hạn chế nên về cơ bản chỉ xử lý hỗ trợ các nhiệm vụ rất cấp thiết, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trên tinh thần triệt để tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, đúng qui định; ưu tiên bố trí vốn các dự án đã hoàn thành và dự án có khả</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

ST T	Ý KIẾN THĂM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>năng hoàn thành, đưa vào sử dụng, bố trí vốn hoàn trả ứng trước. Triển khai các dự án đầu tư phải đúng mức vốn kế hoạch được giao, cân đối đủ nguồn vốn, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định để thực hiện các dự án đầu tư, chương trình MTQG do địa phương quản lý; rà soát các đề án, chính sách địa phương ban hành để định hướng lại cho phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách địa phương;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban KT-XH đề nghị UBND huyện làm rõ dự kiến phân bổ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ (<i>Sự nghiệp kinh tế khác: 2.758,5 triệu đồng</i>). Đồng thời, đề nghị phân bổ một phần kinh phí hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS của Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 10 của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 (<i>Phụ lục VIII của Tờ trình</i>) để UBMTTQVN thực hiện. - Đối với nguồn tăng thu năm 2024 (<i>sau khi loại trừ thu tiền sử dụng đất, dự kiến tăng thu 15.783 triệu đồng</i>) đề nghị UBND huyện xây dựng phương án sử dụng trình Thường trực HĐND cho ý kiến theo thứ tự ưu tiên qui định tại khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: sau khi ưu tiên chi trả nợ; bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; thì <i>ưu tiên bố trí đối ứng thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình MTQG</i>. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 	

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định.</p>	
11	<p>Báo cáo thẩm tra số 172/BC-BKTXH ngày 14/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về phân bổ, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023</p> <p>- Sau khi được HĐND huyện thống nhất thông qua Nghị quyết; đề nghị UBND huyện thực hiện giao vốn khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao; Đồng thời, điều chỉnh tên gọi dự án cho phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư được thông qua tại các Nghị quyết của HĐND huyện.</p> <p>- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, các quy định của pháp luật có liên quan.</p> <p>- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định.</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
12	<p>Báo cáo thẩm tra số 155/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc xin điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương</p> <p>- Nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của đơn vị, UBND huyện quan tâm bố trí nguồn phù hợp để thực hiện Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND&UBND huyện Kon Rẫy (Dự án đề nghị giảm danh mục và kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025).</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan. - Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định. 	
13	<p>Báo cáo thẩm tra số 159/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường công tác kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư, giám sát chất lượng công trình. Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân vốn đầu tư trong năm kế hoạch 2024. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các nhu cầu cấp thiết về đầu tư để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh danh mục đầu tư năm 2024 một cách kịp thời. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. - Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định. 	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
14	<p>Báo cáo thẩm tra số 161/BC-BKTXH ngày 01/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong điều kiện khó khăn chung của ngân sách địa phương nên đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các dự án đầu tư phải đúng mức vốn kế hoạch được 	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>giao, cân đối đủ nguồn vốn, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, vốn huy động ngoài ngân sách theo quy định để thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quản lý; Sau khi được HĐND huyện thống nhất thông qua Nghị quyết; đề nghị UBND huyện thực hiện giao vốn khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với nguồn tăng thu năm 2023 đề nghị UBND huyện xây dựng phương án sử dụng trình Thường trực HĐND cho ý kiến theo thứ tự ưu tiên qui định tại khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì ưu tiên vốn đối ứng thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. - Ban KT-XH đề nghị UBND huyện làm rõ dự kiến giao Chủ đầu tư 02 danh mục công trình (<i>Đường đi khu SX Đăk Rắc - xã Đăk Pnê, Đường đi khu SX làng Kon Klâng - Xã Đăk Tô re</i>). Đồng thời, đề nghị phân bổ một phần kinh phí hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS của Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 10 của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 (<i>Phụ lục VII của Tờ trình</i>) để UBMTTQVN thực hiện. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. - Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND đảm bảo về nội dung, thể thức, thẩm quyền đúng với quy định. 	
II	Ý KIẾN THAM GIA BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN	

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
1	<p>Báo cáo thẩm tra số 146/BC-BPC ngày 17/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024</p> <p>- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện chủ động, tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.</p> <p>- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung vào cải cách bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập, duy trì và nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh (PCI), sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.</p> <p>- Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND huyện theo quy định; chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện.</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND huyện.
2	<p>Báo cáo thẩm tra số 137/BC-BPC ngày 17/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024</p> <p>Đề nghị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính ngân sách.</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND huyện.

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
3	<p>Báo cáo thẩm tra số 139/BC-BPC ngày 17/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí Năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024</p> <p>Chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu bán đấu giá các trụ sở làm việc tại thị trấn theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum đảm bảo theo quy định.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND huyện. UBND huyện báo cáo thêm một số nội dung sau: Hiện tại, UBND huyện đã có Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 06/12/2023 trình xin ý kiến Ban Thường vụ về việc xin chủ trương bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các trụ sở thuộc UBND huyện Kon Rẫy quản lý đối với đối với 03 cơ sở nhà, đất gồm: Trung tâm dạy nghề cũ (<i>địa chỉ: Thôn 9, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy</i>); Trụ sở Phòng Nông nghiệp và PTNT cũ (<i>địa chỉ: Thôn 9, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy</i>); Thư viện cũ (<i>địa chỉ: Thôn 9, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy</i>). Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất các trụ sở nêu trên, UBND huyện sẽ phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.</p>
4	<p>Báo cáo thẩm tra số 136/BC-BPC ngày 17/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024</p> <p>- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với toàn dân đặc biệt có giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Nhất là học sinh, sinh viên đối với tệ nạn ma túy và vi phạm về ma túy,</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND huyện.</p>

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>có giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.</p> <p>- Tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường phối hợp với Phòng PC08-CAT kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên Quốc lộ 24.</p> <p>- Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ đối với những người bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ma túy.</p>	
	<p>Báo cáo thẩm tra số 135/BC-BPC ngày 17/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024</p>	
5	<p>- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đặc biệt là bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả tại các xã, thị trấn và UBND huyện liên quan đến các thủ tục hành chính về đất đai.</p> <p>- Nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết các kiến nghị, phản ánh.. của người dân đối cán bộ, công chức xã, thị trấn và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của UBND huyện.</p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND huyện.
6	<p>Báo cáo thẩm tra số 145/BC-BPC ngày 22/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV</p>	
	<p>Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết (<i>Cử tri Tổng Văn Chung, thôn 1: Hồ sơ đề nghị giải quyết</i></p>	Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND huyện. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ sớm thông tin đến cử tri và gửi 1 bản đến Ban Pháp chế HĐND huyện.

ST T	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p><i>chế độ của ông làm đã đầy đủ thủ tục và gửi về cấp trên từ tháng 12/2022 (01 bộ gửi về phòng Nội Vụ, 01 bộ gửi về BHXH huyện và 01 bộ gửi về Sở LĐTB-XH tỉnh)). Nhưng đến nay vẫn chưa thấy Phòng Nội vụ trả lời kết quả cho ông. Đề nghị Phòng Nội Vụ thông tin sớm cho ông được biết.</i></p>	
III	Ý KIẾN THAM GIA BAN DÂN TỘC HĐND HUYỆN	
1	<p>Báo cáo thẩm tra số 132/BC-BDT ngày 17/11/2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ - HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kon Rẫy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, ngắn gọn, lồng ghép các pano, áp phích tuyên truyền bằng cả tiếng dân tộc thiểu số để người dân dễ hiểu. - Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. - Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, kết hợp thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng về hôn nhân và gia đình. 	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Dân tộc HĐND huyện.</p>